



ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๗

ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๗๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๑
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดลพบุรีได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (สำนักงาน ก.อบต.) ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.อบต. แจ้งว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ดังนั้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม)

ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

เลขานุการ ก.อบต. จังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๑๔๘ ต่อ ๑๒



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๑

สำนักงาน ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งต่างๆ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามในประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ <http://sao.govadmission.com> เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผย เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๓๑



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตำแหน่งต่างๆ โดยกำหนดให้ผู้สมัครสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสรรหากำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหากำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสรรหาและการชำระเงินทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๓๐๓๖ ๐๙๑๖ และจัดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทาง Line รหัส ID Line : @tutesting ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการสมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ นั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสรรหากำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ได้แจ้งและจัดส่งหลักฐานตามที่กำหนดเพื่อขอเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสรรหาได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาว่า เป็นผู้มีความสมัครใจตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหารายใดมีความสมัครใจทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหา จะถือว่าผู้สมัครสรรหารายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคาร์ณ โภมสฤกษ์กิจ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อ
พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่
สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ก. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหา

๑. ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเข้ารับการทดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตามวิธีการสรรหา ตำแหน่ง เวลาและสถานที่สรรหาท้ายประกาศนี้

๒. ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไปถึงสถานที่สรรหาก่อนเริ่มเวลาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สรรหา
(มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สรรหา (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน)
หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้อง
เข้ารับการสรรหาในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยจะเรียกเข้าห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกก่อนเวลาสรรหา เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหานำดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒ บี หรือมากกว่า (ที่ใช้ในการระบายกระดาษคำตอบ
แบบปรนัย) และยางลบมาเอง

๓. คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์ <http://sao.govadmission.com>

/ ข. ระเบียบ...

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

๑. การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และหรือภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แก่

๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑.๒ ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา โดยเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ การแต่งกายในการเข้ารับการสรรหาให้แต่งเครื่องแบบสี kaki คอพับ ไม่สวมหมวก และให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่ผอมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย

๒.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก

๒.๔ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหานำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับถึงวันเข้ารับการสรรหา ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้ารับการสรรหา หากไม่นำมาแสดงต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครเข้ารับการสรรหา ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาด้วย

๒.๕ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาควรไปถึงสถานที่สรรหาก่อนเริ่มเวลาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สรรหา โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สรรหา (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้ารับการสรรหาในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แต่จะเข้ารับการสรรหาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๒.๖ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่ไปถึงห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหา (โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบเป็นผู้ประกาศแจ้งเวลา)



/๒๗ ห้ามผู้...

๒.๗ ห้ามผู้สมัครเข้ารับการสรรห่านำตัวรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจาก ดินสอดำ ปากกาชนิดลูกกลิ้ง และยางลบที่ใช้สำหรับทำข้อสอบ) เข้าห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก โดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ และถูกปรับให้ตกในการสรรหาครั้งนี้

๒.๘ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องเข้ารับการสรรหาตามตำแหน่งที่สมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากเข้ารับการสรรหาผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในตำแหน่งที่สมัคร

๒.๙ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบตามตำแหน่งและห้องสอบ คัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา นั้น ผู้ใดนั่งผิดที่หรือผิดห้องสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๑๐ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องจัดหาดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ ๒ บี หรือมากกว่าและ ยางลบ ที่ใช้ในการระบายกระดาษคำตอบแบบปรนัยมาเอง

๒.๑๑ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบแบบปรนัย ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และต้องใช้ดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ ๒ บี หรือมากกว่า จะใช้ดินสอดำที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอดำสีอื่นหรือปากกาไม่ได้

๒.๑๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของ กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

๒.๑๓ ระหว่างเวลาการสรรหา ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะออกจากห้องสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไม่ได้

๒.๑๔ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบปรนัยในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๒.๑๕ เมื่ออยู่ในห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขณะสรรหาต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสรรหาอื่นหรือบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจสั่งให้ผู้ใดการสอบคัดเลือกหรือ คัดเลือก และปรับให้ตกในการสรรหาครั้งนี้ แต่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลา สรรหา

๒.๑๖ ห้ามสูบบุหรี่ และนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ คัดเลือกหรือคัดเลือก

๒.๑๗ ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสรรหา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสรรหา จึงจะออกจากห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการ รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

๒.๑๘ ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบที่ใช้ ในการสรรหาออกจากห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ

๒.๑๙ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้อง หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๒.๒๐ ห้ามมิให้บุคคลหรือสามเณร เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

 / ๒.๒๑ เนื่องจาก...

๒.๒๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง โดยพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่สรรหากระจายอยู่ในกลุ่มภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายประการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือประกาศของแต่ละจังหวัด จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สรรหาเกี่ยวกับข้อกำหนด หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการ ตามคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทาง ราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด จึงขอให้ผู้เข้ารับการสรรหานำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสนามสอบกำหนด หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสรรหาโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ที่สถานที่ตรวจออกให้มาแสดงเพื่อเข้ารับการสรรหา

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสรรหานี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสรรหา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการสรรหา พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสรรหาครั้งนี้ โดยการรายงาน ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทราบ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับให้ตกในการสรรหาครั้งนี้แล้ว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริตและจะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายคำรณ โภมลศุกกิจ)

ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา

โดยที่คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ประกาศ
รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนด
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเจตนาให้การสรรหามีความสุจริต
และเที่ยงธรรม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนั้น หากบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทำโดยไม่ชอบ การกระทำ
ดังกล่าวอาจเป็นความผิดและต้องได้รับโทษ จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. ความรับผิดชอบทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา

๑.๑ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาถือได้ว่าเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากกระทำการโดยประการใดๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับ
(ข้อสอบ/คำตอบ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๖๔)
หรือกรณีมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการ
ปลอมเอกสาร (แก้ไขกระดาษคำตอบ) โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท (มาตรา ๑๖๑)

๑.๒ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ผู้ใดเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจงใจ หรือได้จงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือ
โดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔๓)

หรือผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจงใจ
ให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔๔)

ในการนี้ เมื่อบุคคลอื่นมีความผิดทางอาญาแล้วเจ้าพนักงานก็มีความผิดอาญา ฐานปฏิบัติ
หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๕๗)

๑.๓ ความผิดฐานฉ้อโกง ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและ
โดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๔๑) และถ้าได้กระทำการด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๔๓)

 / ๑.๕ ความผิด...

๑.๔ ความผิดฐานเป็นตัวการ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น (มาตรา ๘๓)

๑.๕ ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ ผู้ใดก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ชูเกียรติ จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังมิได้กระทำหรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น (มาตรา ๘๔)

๑.๖ ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น (มาตรา ๘๖)

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายที่ต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ความรับผิดทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ใดกระทำการใดเป็นเหตุให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารต้องล่าช้าออกไปหรือต้องมีการสรรหาใหม่ถือได้ว่า ผู้นั้นกระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๔๒๐)

๓. ความรับผิดทางปกครอง

หากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จะต้องรับโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรืออาจถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดำเนินการสรรหาด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม ดังนั้น หากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาสอบได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ ย้ำได้หลงเชื่อ หรือหากพบเบาะแสการกระทำการทุจริตในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โปรดแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๘๕, ๐๘-๑๑๗๔-๓๖๘๘ หรือที่เว็บไซต์ <http://www.dla.go.th> หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายคำณ โภมลศุภกิจ)

ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร